

จับตาประชาพิจารณ์ราคาอ้อย22พ.ย. “ชาวไร่-รง.จี้รัฐชดเชยเงินลยตัวน้ำตาล”

ผู้จัดการรายวัน360° - เปิดประชาพิจารณ์ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาล 60/61 วันที่ 22 พ.ย.นี้ หลัง กบ.เคาะที่ 860 บาทต่อตัน โดยใช้ระเบียบกม.เดิม ชาวไร่แนะให้เลื่อนลยตัวราคาน้ำตาลไปฤดูกาลผลิตหน้าหรือช่วง ธ.ค.61 แทน ขณะที่โรงงานจี้จะลยหรือไม่ก็ขอให้ชดเชยหลังลูกค้าชะลอซื้อเพื่อรอราคาใหม่

นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ เปิดเผยว่า วันที่ 22 พ.ย.นี้ คณะกรรมการบริหาร(กบ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์) แนวทางการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ที่เมื่อเร็วๆ นี้กบ.ได้เห็นชอบราคาเบื้องต้นไว้ที่ 860 บาทต่อตันที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. จากนั้นจะนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเข้าสูการเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) วันที่ 24 พ.ย.ต่อไป ซึ่งเห็นว่าแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ได้กำหนดการลยตัวราคาน้ำตาลทรายก็ควรจะต้องออกไปเป็นฤดูกาลผลิตปี 61/62 เพื่อให้ระเบียบต่างๆ มีความพร้อมเสียก่อน

“ในเมื่อที่ผ่านมา กอน.ไปกำหนดลยตัว 1 ธ.ค. แต่ระเบียบต่างๆ แก๊ซโรงรับไม่ทันก็เห็นว่าควรจะต้องออกไปก็ไม่เสียหายที่จะเป็นฤดูกาลผลิตปี 61/62 หรือช่วง ธ.ค. 61 เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมก่อน และการคำนวณราคาอ้อยก็ใช้ระเบียบเดิมภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 อยู่แล้วในขณะนั้น และการคำนวณราคา

อ้อยขั้นสุดท้ายก็ต้องใช้ระเบียบเดิมด้วยเช่นกัน การออกระเบียบใหม่ต่างๆ ก็ควรจะไปใช้ลยตัวในฤดูถัดไป” นายธีระชัยกล่าว

นายสิริวัตร เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลมีหน้าที่ปฏิบัติตามรัฐอยู่แล้วแต่ขอให้ชดเชยเงินในเมื่อลยตัวราคาน้ำตาลไม่ทัน 1 ธ.ค.60 เพราะแก๊ซระเบียบต่างๆ โรงรับไม่ทันก็ต้องบอกมาแล้วเมื่อใดหรือจะเลื่อนไปฤดูกาลผลิตปีหน้าเพราะขณะนี้ผู้ซื้อน้ำตาลได้ชะลอการซื้อเพราะคาดหวังว่าราคาน้ำตาลที่รัฐกำหนดจะลดราคาลงทำให้ตลาดน้ำตาลมีปัญหาปริมาณค้างกระดานพอสมควร

“ก่อนหน้าบร.ซิดตั้งข้อสังเกตว่าไทยอุดหนุนราคาน้ำตาลต่อองค์การการค้าโลก (WTO) และเราก็ตั้งทีมเจรจาและตกลงที่จะนำมาสู่การปรับโครงสร้างด้วยการลยตัวราคาน้ำตาลทรายและก็ตกลงว่าจะเป็น 1 ธ.ค. ซึ่งในเมื่อทำไม่ทันก็อยู่ที่รัฐต้องไปบอกบร.ซิดว่าไม่ทันไม่เกี่ยวกับโรงงานและหลักการลยตัวก็ต้องถอดเงินที่ขึ้นราคาหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ออกจากระบบแน่นอนว่าใครก็เห็นว่าต้องลดราคาลง แต่ก็ถามว่า 5 บาทนั้นโรงงานก็ได้อะไรจะลยตัวหรือไม่ฐานะเราก็คงเดิม” นายสิริวัตรกล่าว

อย่างไรก็ตาม การลยตัวราคาน้ำตาลนั้นไม่เกี่ยวกับการแก๊ซ พ.ร.บ.อ้อยฯ เพียงแต่แก๊ซระเบียบต่างๆ ในการรองรับเท่านั้น ส่วนกรณีที่หากจะดำเนินการลยตัวแล้วต้อง

ใช้คำสั่ง ม.44 ในการยกเลิก พ.ร.บ. ก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลว่าจะตัดสินใจดำเนินการหรือไม่แต่ทั้งหมดขอแค่มีความชัดเจน

นางวรรณรัตน์ ชิตอรุณ รักษาการแทนเลขาธิการ กอน. กล่าวว่า คาดว่าไทยจะปล่อยลยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศให้ปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดเสรีที่สะท้อนราคาตลาดโลกภายในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอณ.) อยู่ระหว่างดำเนินการส่งร่างแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 ฉบับ ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยฯ พ.ศ. 2527 ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงจะสามารถปล่อยลยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศได้.